

Nội dung bài viết

1. [5 mẫu bài văn Tả một đồ dùng học tập của em lớp 2](#)
 1. [Mẫu bài văn Tả một đồ dùng học tập của em lớp 2 số 1](#)
 2. [Văn mẫu lớp 2 Tả một đồ dùng học tập của em số 2](#)
 3. [Văn mẫu Tả một đồ dùng học tập của em lớp 2 số 3](#)
 4. [Bài văn mẫu lớp 2 Tả một đồ dùng học tập của em số 4](#)
 5. [Bài văn mẫu hay Tả một đồ dùng học tập của em lớp 2 số 5](#)

Tập làm văn lớp 2 **Tả một đồ dùng học tập của em** chọn lọc hay nhất giúp các em học sinh tích lũy vốn từ, hoàn thiện kỹ năng viết bài văn miêu tả của mình một cách hoàn thiện làm tiền đề để viết các bài tương tự một cách hiệu quả nhất.

5 mẫu bài văn Tả một đồ dùng học tập của em lớp 2

Dưới đây là một số mẫu bài văn **Tả một đồ dùng học tập của em** lớp 2 đã được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc, hỗ trợ các em ôn tập. Mời thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo dưới đây.

Mẫu bài văn Tả một đồ dùng học tập của em lớp 2 số 1

Chiếc bút chì của em có màu vàng. Chiếc bút dài có một gang tay, hình dáng dài, nhỏ gọn. Ruột bên trong là khúc chì dài được bao bọc bởi một lớp gỗ. Cuối thân bút chì được gắn một cục tẩy bé bé rất tiện dụng.

Văn mẫu lớp 2 Tả một đồ dùng học tập của em số 2

Chiếc bút chì là người bạn của em trong mỗi giờ học vẽ. Chiếc bút của em có gồm vỏ bút và ruột bút. Vỏ bút màu đỏ, ruột bút được làm từ chì. Em thường dùng bút chì để vẽ trước các nét rồi sau đó mới tô màu. Chiếc bút chì giúp em vẽ được nhiều hình vẽ khác nhau.

Văn mẫu Tả một đồ dùng học tập của em lớp 2 số 3

Bạn thân em đã tặng em một cục tẩy hình heo hồng vào dịp sinh nhật của em. Cục tẩy chỉ bé bằng bàn tay trông rất xinh xắn. Cục tẩy có hình dáng như một chú heo hồng với cái mũi to và đôi tai dài. Cục tẩy giúp em tẩy sạch những nét chì viết chưa đúng để vở của em luôn được sạch sẽ. Em thực sự rất thích món quà nhỏ dễ thương này.

Bài văn mẫu lớp 2 Tả một đồ dùng học tập của em số 4

Chiếc bút nhớ là món quà mẹ tặng cho em. Chiếc bút có hình hộp chữ nhật. Chiều dài của bút khoảng 10cm. Thân bút to như ba ngón tay của em dựng thẳng. Bên ngoài bút là một lớp nhựa

rất cứng cáp, màu xanh dương. Phần nắp bút có màu đen tuyền như cục than tre. Chiếc bút đã giúp cho em viết lại và ghi nhớ tất cả các kiến thức đã học.

Bài văn mẫu hay Tả một đồ dùng học tập của em lớp 2 số 5

Em có một chiếc cặp sách rất đẹp. Đó là món quà bố tặng em nhân dịp sinh nhật vừa qua. Chiếc cặp hình chữ nhật, màu xanh dương, in hình siêu nhân thật ngộ nghĩnh. Em thích nhất là chiếc cặp có nhiều ngăn, có thể đựng được nhiều sách vở. Mỗi ngăn đi kèm là một cái khoá kéo tiện lợi. Em sẽ giữ gìn chiếc cặp thật cẩn thận.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về **Những bài văn mẫu: Tả một đồ dùng học tập của em lớp 2 chọn lọc hay nhất** file PDF hoàn toàn miễn phí.